



NEWSLETTER

Kính gửi Quý Phụ huynh!

Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh thông tin về một số hoạt động được tổ chức trước kỳ nghỉ Tết vừa qua! Nhóm thiện nguyện của trường đã đến bản Năm Cúm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên để chia sẻ “TET box” - Hộp quà ngày Tết là những món quà đầy ý nghĩa tới người dân nơi đây. Những món quà mặc dù không quá lớn về vật chất nhưng cũng đủ để tạo cho các em những nụ cười, niềm vui. Nhà trường rất mong sẽ thực hiện được các chuyến từ thiện vào mỗi dịp Tết cổ truyền.



CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN

XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG











Ngày 1 tháng Hai vừa qua, đội ngũ giáo viên của Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện gồm một loạt các trò chơi dân gian và hoạt động vui chơi bổ ích để chào mừng Tết Nguyên Đán.

Toàn bộ giáo viên và học sinh đã tham gia các trò chơi truyền thống và học hỏi nhiều phong tục đặc biệt để đón Tết Giáp Thìn!



















Trong kỳ kiểm tra đánh giá học sinh Quốc Tế (ISA Test) dành cho học sinh khối 3 và khối 5 vừa qua, chúng tôi đã thấy được sự quyết tâm và nỗ lực của các em khi làm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Anh. Thầy cô giáo và các em đã dành nhiều tuần chuẩn bị cho kỳ kiểm tra này, nhà trường tin rằng các em đều đã hoàn thành tốt bài thi của mình. ISA Test cho chúng ta thấy được khả năng của các em học sinh không chỉ so với mặt bằng các trường Quốc tế ở khu vực Châu Á mà còn trên toàn thế giới.

Cuối cùng, Nhà trường xin thông báo đội bóng đá SIS@Ciputra là một trong số các đội tham gia vào giải đấu bóng đá các trường Quốc tế sẽ diễn ra trong Học phần 3 này. Chúng tôi rất mong chờ các trận đấu sắp diễn ra và sẽ cập nhật tới Quý Phụ huynh những trận đấu xuất sắc của trường chúng ta trong giải đấu!



Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng các hoạt động của Nhà trường. Chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ tới Quý vị những thông tin về các hoạt động cả trong và ngoài lớp học trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,

Michael Ogden
Hiệu trưởng